

THÔNG BÁO
Kết quả khảo sát các cơ sở bảo trợ xã hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cùng tham gia với các ngành trong quá trình xây dựng Đề án trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, để chuẩn bị tốt nội dung thẩm tra Đề án Quy hoạch mạng lưới các cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 dự kiến sẽ trình tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức khảo sát thực trạng hoạt động của một số cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh và làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Kết quả khảo sát, làm việc như sau:

Hiện trên địa bàn tỉnh có 06 cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm: 3 cơ sở công lập (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Làng trẻ mồ côi, Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục và Lao động xã hội) và 3 cơ sở ngoài công lập (Cơ sở chăm sóc người già và trẻ cô đơn Hương Khê, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ em khuyết tật Hồng Lĩnh, Mái ấm Thiên Ân ở Giáo xứ An Nhiên, Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) với chức năng chính là tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, điều dưỡng người có công, chữa trị, cai nghiện phục hồi và cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội khác cho các đối tượng có nhu cầu.

Qua khảo sát thấy rằng, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền các cấp đã quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cần trợ giúp trong đó có giải pháp liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội, góp phần, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhìn chung, các cơ sở bảo trợ xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu về định mức diện tích tự nhiên và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóm đối tượng.

Tuy vậy, công tác bảo trợ xã hội, nhất là hoạt động của các cơ sở bảo trợ chưa được quan tâm đúng mức, còn bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập:

Quản lý nhà nước đối với công tác trợ giúp xã hội, đặc biệt là hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập còn hạn chế. Các cơ sở trợ giúp xã hội chưa được quy hoạch tổng thể và chi tiết nên quy mô, kết cấu của từng khu nhà chưa phù hợp công năng sử dụng và đặc thù của từng loại đối tượng; hầu hết cơ sở vật chất được đưa vào sử dụng từ lâu nhưng chưa được quan tâm đầu tư nâng cấp, tu sửa, nhiều hạng

mục đã hư hỏng, xuống cấp; trang thiết bị kỹ thuật thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng; diện tích phòng ở của các cháu Làng trẻ mồ côi quá chật chội (16 cháu/1 phòng/25 m²), chưa có khu nuôi dưỡng riêng biệt cho trẻ tàn tật đặc biệt nặng, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày của các cháu bình thường.

Mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội chưa chặt chẽ; thiếu các dịch vụ công tác xã hội và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, thiếu sự liên kết đa ngành; việc huy động các nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội còn hạn chế, trong khi mức trợ cấp của Nhà nước hiện còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Bên cạnh đó, chưa có khung giá dịch vụ để các cơ sở bảo trợ xã hội áp dụng.

Quá trình thực hiện các chế độ, chính sách còn chùng chေo, bất cập: Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thì nhóm đối tượng người có công chưa được quy định là đối tượng nuôi dưỡng tập trung; các đối tượng hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả cô đơn không nơi nương tựa được quy định nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm, tuy nhiên mức trợ cấp bảo trợ xã hội và bảo hiểm xã hội thấp hơn mức chi phí tối thiểu của nhóm đối tượng tự nguyện đóng góp, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp các dịch vụ.

Để xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, Ban văn hóa - xã hội đề nghị tập trung một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động trợ giúp xã hội, quan tâm hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội. Chỉ đạo xây dựng Đề án, tổ chức các đơn vị Bảo trợ xã hội theo đúng tinh thần Chương trình hành động số 1011- CT/TU ngày 03/5/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tổ chức khảo sát nhu cầu nuôi dưỡng tập trung của các đối tượng bảo trợ xã hội, đối chiếu với thực trạng hoạt động của các cơ sở bảo trợ hiện có, đề ra các nhóm giải pháp sát thực nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế. Trước mắt, đề nghị quan tâm bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, hư hỏng; đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch, hệ thống điện sáng, hệ thống xử lý nước thải, rác thải tại các trung tâm bảo trợ xã hội công lập; đặc biệt, ưu tiên bố trí kinh phí xây dựng thêm khu nhà ở cho các cháu tại làng trẻ mồ côi.

3. Trong đề án, cần tính toán đến việc quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết trong từng cơ sở bảo trợ xã hội; đối với những cơ sở hiện có, đi kèm với công tác

cải tạo nâng cấp cần có sự điều chỉnh quy hoạch các hạng mục cho phù hợp với công năng sử dụng.

4. Việc xây dựng quy hoạch phải bám sát quy định tại Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2025 và Quyết định 1520/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; hướng tới phát triển đa dạng về loại hình (công lập, ngoài công lập và công tư kết hợp...), khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô hình nhà dưỡng lão. Đối với các đơn vị công lập cần nghiên cứu để sáp nhập, giảm đầu mối theo hướng trung tâm đa chức năng.

5. Rà soát các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác trợ giúp xã hội, nghiên cứu những nội dung còn chồng chéo, bất cập để tham mưu kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế (quy định rõ về kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng người có công tại các cơ sở bảo trợ xã hội; hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả cô đơn không nơi nương tựa được nuôi dưỡng tập trung...). Tham mưu xây dựng bảng giá dịch vụ đảm bảo tính đúng, tính đủ để các cơ sở áp dụng (bao gồm cả đối tượng tự nguyện).

6. Đề án cần quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối với các cơ sở trợ giúp xã hội. Đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách trợ giúp xã hội.

Trên đây là Thông báo kết quả khảo sát của Ban văn hóa - xã hội về thực trạng hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
 - UBND tỉnh;
 - Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
 - Thành viên Ban VHXXH;
 - Lãnh đạo VP HĐND;
 - Sở LĐ-TB&XH;
 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh;
 - Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh;
 - Lưu: VT, TL, 23b
- Gửi văn bản giấy và điện tử

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Đoàn Đình Anh

